

Hành động chống gian lận nhập cư

Ngày 27 Tháng Ba, 2024 [Câu hỏi truyền thông](#)

Chính quyền Tỉnh Bang Alberta đang tăng cường và mở rộng các biện pháp bảo vệ chống gian lận cho Chương Trình Di Trú Lợi Thế Alberta để giải quyết vấn đề gian lận nhập cư đang gia tăng.

Các cơ quan thực thi pháp luật, các bên liên quan, cơ quan quản lý di trú liên bang cũng như các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đang báo cáo sự gia tăng về số lượng và mức độ tinh vi của tình trạng gian lận nhập cư, vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người thực sự mong muốn Alberta trở thành quê hương của họ.

Chương Trình Di Trú Lợi Thế Alberta hiện có sẵn các cơ chế chống gian lận và chính phủ đang bổ sung các biện pháp tăng cường để bảo vệ những người mới đến. Các biện pháp chống gian lận mở rộng sẽ bao gồm phát hiện gian lận, chuyên môn điều tra chuyên sâu và thắt chặt các ngưỡng hội đủ điều kiện và xác nhận được mời làm việc để tăng cường khả năng bảo vệ người nhập cư cũng như bảo vệ tốt hơn những kết quả tích cực về nhập cư phục vụ kinh tế.

Ngoài những biện pháp mới này, chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ tiếp tục phối hợp giữa các bộ ngành, các tỉnh bang và vùng lãnh thổ khác cũng như chính quyền liên bang để giải quyết vấn đề gian lận nhập cư.

“Nhập cư vì mục đích kinh tế có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự thịnh vượng của tỉnh bang chúng ta. Bằng cách phản ứng nhanh chóng để giải quyết tình trạng gian lận nhập cư với số lượng và mức độ phức tạp ngày càng tăng, chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của cộng đồng, các ngành nghề và hãnh sử của mình, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế Alberta. Điều này cũng giúp bảo đảm rằng chúng ta đang đáp ứng nhu cầu của những người mới đến rất được chào đón ở Alberta”.

Muhammad Yaseen, Bộ Trưởng Di Trú và Đa Văn Hóa

“Chương Trình Di Trú Lợi Thế Alberta đang hứa hẹn mang đến những điều đáng kinh ngạc trong cộng đồng nông thôn của chúng ta như một công cụ để giải quyết một số tình trạng thiếu lao động. Chương trình này cho phép người dân của chúng ta thu hút nhiều người lao động có trình độ cùng gia đình của họ đến các thị trấn nhỏ. Nhân viên thành phố trực tiếp phụ trách các chương trình này đã phải giải quyết hàng nghìn câu hỏi và có nguy cơ đối mặt với những nỗ lực gian lận không thể tránh khỏi mà đáng tiếc hay đi kèm các câu hỏi đó. Chúng tôi hoan nghênh Bộ Trưởng đã thực hiện những bước tích cực nhằm giải quyết các vấn đề này để người dân của chúng ta có thể tập trung hỗ trợ những người mới đến kết nối với công việc phù hợp tại địa phương”.

Jim Willett, Chủ Tịch, Sáng Kiến Khu Vực SouthGrow

Chương Trình Di Trú Lợi Thế Alberta

Chương Trình Di Trú Lợi Thế Alberta là một chương trình di trú kinh tế nhằm củng cố và phát triển nền kinh tế bằng cách thu hút những người lao động tài năng, có nhu cầu tìm việc nhằm lấp đầy thiếu hụt lao động, cũng như các doanh nhân muốn bắt đầu hoặc phát triển hoạt động kinh doanh và tạo việc làm. Được vận hành với sự phối hợp của chính quyền liên bang, chương trình này cho phép chính quyền tỉnh bang Alberta giải quyết những thách thức và thiếu hụt trên thị trường lao động cấp tỉnh bang bằng cách đề cử những cá nhân có kỹ năng theo nhu cầu.

Vào năm 2023, tỉnh bang Alberta có tỷ lệ có công ăn việc làm cao nhất trong số các tỉnh bang đồng thời việc làm toàn thời gian chiếm hơn 80% tổng số việc làm ở Alberta. Tình trạng thiếu hụt lao động vẫn còn tồn tại ở một số ngành và Chương Trình Di Trú Lợi Thế Alberta sẽ giúp hăng sở tìm được những người lao động mà họ cần.

Dữ kiện tóm lược

- Gian lận nhập cư bao gồm:
 - **Tính phí để được mời làm việc.** Nếu hăng sở hoặc cơ quan tuyển dụng có tính bất cứ loại phí nào, chính quyền tỉnh bang Alberta có thể hỗ trợ quý vị. Hãy gọi đến đường dây thông tin 310-0000 của chúng tôi và yêu cầu nối máy tới Ban Tiêu Chuẩn Việc Làm hoặc Văn Phòng Tư Vấn Người Lao Động Nước Ngoài Tạm Thời.
 - **Thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm** trên đơn đăng ký AAIP sẽ được coi là hành vi khai báo sai. Thông tin không chính xác, gây hiểu lầm hoặc gian lận có thể

khiến đơn đăng ký của người được đề cử bị từ chối và đương đơn đó bị cấm nộp đơn (lại) vào chương trình trong tối đa 5 năm.

- **Hành vi sai trái của bên thứ ba.** Khi hành động thay mặt một đương đơn, nhà tuyển dụng bên thứ ba hoặc đại diện di trú có tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, trái phép, gây hiểu lầm và/hoặc các hành vi thiếu chuyên nghiệp khác.
- Các công cụ hiện có của AAIP để chống gian lận và bảo vệ tính chính trực của chương trình bao gồm:
 - Ghé thăm cơ sở của nhà tuyển dụng và xác minh thư mời làm việc, thư giới thiệu, các giấy tờ kiểm tra trình độ học vấn và ngôn ngữ thông qua nhiều nguồn.
 - Phân tích dữ liệu và làm việc với các tổ chức khác để xác định tính hợp pháp của các doanh nghiệp hoặc người đại diện di trú liên quan tới một hoặc nhiều đơn đăng ký.
 - Đánh giá khách quan các yêu cầu tái xét chống lại các quyết định tiêu cực về khả năng hội đủ điều kiện.
 - Tích hợp quản lý rủi ro hiệu quả, bảo đảm chất lượng, thực hành phát hiện và ngăn chặn tình trạng gian lận.

Thông tin liên quan

- [Chương Trình Di Trú Lợi Thế Alberta \(Alberta Advantage Immigration Program, AAIP\)](#)
- [Quy trình nộp đơn đăng ký AAIP](#)

Câu hỏi truyền thông

Michael Kwas

780-264-5368

Thư Ký phụ trách Truyền Thông, Di Trú và Đa Văn Hóa